



คติธรรม
เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทานพระอนุศาสน์ชี้ให้เห็นโทษภัยของการเสพสุราเมรัยไว้ ๖ ประการ ปรากฏความในสังคาลกสูตร ว่า “ โทษในการประกอบเนือง ๆ ซึ่งการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ๖ ประการนี้คือ ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพึงเห็นเอง ๑ ก่อการทะเลาะวิวาท ๑ เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ๑ เป็นเหตุเสียชื่อเสียง ๑ เป็นเหตุไม่รู้จักกละลาย ๑ เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา ๑ ”

การจะหลุดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลายอันเป็นธรรมชาติประจำชีวิต ย่อมต้องอาศัยกำลังปัญญาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น มนุษย์ทุกคนจึงปรารถนาจะเป็นผู้มีปัญญากล้า เพื่อจักสามารถเอาชนะความทุกข์ได้ แต่การเสพสุราเมรัยกลับเป็นการทอนกำลังปัญญาให้เสื่อมถอยลง ดังนั้นสุราเมรัยจึงเป็นต้นเหตุของความเขลาและความเขลาก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์ ผู้ฉลาดจึงพึงงดเว้นการเสพสุราเมรัยโดยเด็ดขาด เพื่อให้เป็นผู้เข้มแข็งด้วยกำลังปัญญา อันสามารถนำพาตนให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ได้ในที่สุด

ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ตั้งใจเลิกเสพสุราเมรัย สามารถบรรลุผลอันดีงามตามปณิธาน ขอแผ่เมตตริจิตไปยังผู้คิดว่าการเสพสิ่งมีนเมาเป็นความดีงาม ให้ได้สติสำนึกคิด เพื่อจักมีปัญญานำพาตนก้าวพ้นความหลงอันเป็นต้นเหตุแห่งความวิบัติได้โดยไว และขอท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงสรุปธรรมทุกข้อลงเป็นคติเตือนไว้ให้ยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก



โอวาท

มอบให้เนื่องในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
ว่าด้วยบทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการดื่มสุรา
๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

สุราเป็นประมพบแห่งอบายมุขและความชั่วร้ายทั้งหมด จึงเป็นที่ต้องห้ามที่จะไปเกี่ยวข้องกับ ไม่ว่าจะด้วยการดื่มได้ก็ตาม ทั้งการดื่ม การขาย การซื้อ การผลิต การให้บริการที่นำไปสู่การดื่ม สุราทำให้ผู้ดื่มขาดสติสัมปชัญญะ ส่งผลร้ายต่อร่างกาย จิตวิญญาณ พรหฺมยฺสึน ลุกหลาน เกียรติภูมิ ปัจเจกบุคคลและสังคม และสุราเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคร้ายและการก่ออาชญากรรม และอุบัติเหตุต่าง ๆ

ศาสนาอิสลามจึงได้มีบทบัญญัติห้ามดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาที่จะนำไปสู่การสูญเสียการครองสติไว้อย่างชัดเจน ทั้งพจนารวดแห่งอัลเลาะห์ พระผู้เป็นเจ้า ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและวงนะของศาสนายุซัยมัด ซอลลิลลอฮูอะลัยฮิวะซัลลิม (ขอพรและความคานติจงมีแด่ท่าน) พร้อมทั้งได้บัญญัติบทลงโทษผู้ดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาไว้อย่างรุนแรง ดังที่ศาสนายุซัยมัด ได้กำหนดโทษให้เมียนหรือโบยจำนวน ๔๐ ที บัญญัติการห้ามดื่มสุราได้ถูกรบฎไว้อย่างชัดเจนในพจนารวดแห่งอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้า บทอัลบะเกาะเราะห์ โองการที่ ๒๑๙ ความว่า “เขาเหล่านั้นได้ถามเจ้า (ศาสนายุซัยมัด) ถึงเรื่องสุราและการพนัน เจ้าจึงตอบเขาเหล่านั้นเถิดว่า ทั้งสองนั้นเป็นบาปใหญ่และเป็นคุณสำหรับมนุษย์ แต่ทว่าบาปของมึนทั้งสองนั้นใหญ่ยิ่งกว่าคุณของมึนเสียอีก” และวงนะศาสนายุซัยมัด ซอลลิลลอฮูอะลัยฮิวะซัลลิม (ขอพรและความคานติจงมีแด่ท่าน) ความว่า “อัลเลาะห์ พระผู้เป็นเจ้าได้ลาปแช่งสุรา ผู้ที่ดื่มสุรา ผู้ที่รินสุรา ผู้ที่ขายสุรา ผู้ที่ซื้อสุรา ผู้ที่กลั่นสุรา ผู้ที่ขนส่งสุรา ผู้ที่ขอให้คนอื่นนำสุราไปให้เขา ผู้ที่ใช้จ่ายเงินที่ได้มาจากการขายสุรา”

ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนพึงตระหนักและใคร่ครวญให้ดีว่า สุรานั้นเป็นภัยอันมหันต์ต่อความเป็นคนและเป็นต้นเหตุแห่งความสูญเสียทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ขอเป็นกำลังใจและขอสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ให้เลิกดื่มสุราและทุกกระบวนการกระทำที่เกี่ยวข้องกับสุรา เพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสนาในการระงับยับยั้งและให้หลุดพ้นจากอบายมุขและความสูญเสียทั้งปวงที่มีสาเหตุมาจากสุราอย่างถาวรต่อไป

(นายอาคิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี



เนื่องในวันเข้าพรรษาปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ กระทรวงสาธารณสุขให้จัดกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษาในปี ๒๕๖๑ ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติเห็นถึงโทษภัยของสุรา การดื่มสุรานั้นทำให้ผู้ดื่มเองหรือผู้รอบข้างจะได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราจนเมา ทำให้ขาดสติสัมปชัญญะไม่สามารถครองตนให้เป็นปกติได้ เป้าหมายของกิจกรรมนี้คืองดสุราเพื่อสร้างความดีถวายในหลวง วันเข้าพรรษานี้ในทางพระพุทธศาสนามีกำหนดเวลา ๓ เดือน ถ้าสถาบันครอบครัวและเยาวชนร่วมใจกันงดดื่มสุราในช่วงเวลาเข้าพรรษา ๓ เดือนนี้ ก็จะเป็นการฝึกตน ฝึกจิต ให้เข้มแข็ง จะทำให้เกิดสติสัมปชัญญะที่จะคิด ทำและพูดในสิ่งที่เป็นกุศล กุศลที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นมงคลแก่ครอบครัวและประเทศชาติ

ถ้าเราทุกคนร่วมใจกัน งดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษานี้ จะทำให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งขึ้น ในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ก็ใช้สติสัมปชัญญะ คือการรู้ตัวว่าทำอะไร เป็นบุญหรือบาป เหมือนกับ ศาสนาพุทธใช้ สติสัมปชัญญะ รู้ตัวว่าทำอะไร เป็นบุญหรือบาป

ในวาระโอกาส วันงดดื่มสุราแห่งชาติ องค์การศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ขอเป็นกำลังใจให้สถาบันครอบครัวและเยาวชนตั้งใจงดดื่มสุราถวายเป็นพระราชกุศล และขอให้กิจกรรมนี้มีความเข้มแข็งเพื่อรณรงค์ให้สถาบันครอบครัวและเยาวชนงดดื่มสุราให้ยิ่งขึ้นไป

โอม สานติ สานติ สานติ

ขอแสดงความนับถือ

(พระมหाराชครูพิศิษฐ์วิสุทธิคุณ)
ประธานพระครูพราหมณ์

โองาท

ประทานเนื่องในวันกตัญญูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

พระศาสนานิก อองค์พระปฐมบรมศาสดาแห่งศาสนิกชน ออกโปรดสัตว์ อบรมสั่งสอนผู้คน ไถยคัมภีร์ในหลักธรรม รู้รักสามัคคี รักกันฉันท์พี่น้อง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน รู้จักอภัยซึ่งกันและกัน หรือไม้อองเวรต่อกัน ในธรรมะที่ทรงสั่งสอนทั้งหมดทั้งปวงนั้น พระองค์จะเน้นในการไต่ถามเวียนการเสพสุรา ยาเสพติด บุหรี่ และของมีนเมา ตลอดจนอาหารบางชนิดที่เสพแล้วทำให้ยากสติทุกชนิดโดยเกิดยาก ทั้งที่ พระศาสดากุรุโควินคั่งสิ่งท่ พระศาสดาพระองค์ที่ ๑๐ แห่งศาสนิกชนได้ทรงบัญญัติไว้ว่า **ห้ามชาวฮินดู สูบ “ บุหรี่ การสูบบุหรี่ หรือคิมสุรา จะทำให้ไปสู่วิบัติภัย ” บุหรี่ หรือคิมสุรา โดยเกิดยาก**

ฉะนั้น เนื่องในวันกตัญญูแห่งชาติ ผู้ที่ปรารถนากนเป็นสาวกแห่งพระองค์ จะต้องเป็นผู้ละเว้น อากสิ่งเสพกคกกล่าวทั้งหมดทั้งปวง เพราะทรงเห็นว่า สิ่งเสพกคเป็นสาเหตุแห่งความวิบัติ ทั้งนี้ ผู้ที่ ประพฤติปฏิบัติกามหลักธรรมของพระองค์ จะเป็นผู้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆทั้งกล่าวได้ **ท่านทั้งหลายของทั้งโอสะสกลเล็กในอบายมุขทั้งกล่าวให้หมดไปจากตัวเราเกิด ความสูงจะบังเกิดขึ้น ใต่กับศิวท่าน และครสมศรีวิของท่าน ทั้งนี้พระศาสดาทรงแสดงธรรมไว้ว่า**

इति मदि पीडि नानका महुते धटीअधि विवार ।।

(อิทเดอ มาเดอ ปีเด นานักกา เบอฮูเต คัตตีเออ ปิการ)

ผู้นิยมคิมสุรา เมรัย (แอลกอฮอล์) ข้าพระน่านักา ขอแสดงว่า ผู้นั้นคือผู้มีบาป และมีชีวิตที่ล้มละลาย

मिहु पीडि मदि दुधि रोधि मरल पदै विचि आधि ।।

(มิฮูเดอ ปีเด มาเดอ ดูเรอ โธธ เบอธเรอ เปอแหว วิชเจอ อาย)

ผู้นิยมคิมสุรา เมรัย (แอลกอฮอล์) จะสูญสิ้นปัญญา ความรับผิดชอบ, ความใส่ใจเวลา เขาปัญญาเข้าครอบงำ

ท่านทั้งหลาย ของประพฤติกคัมภีร์ในหลักธรรมที่พระศาสนานิก ไต่โปรดไต่เราไว้ยคถือ ไต่มีนคงเกิดท่านจะถึงพร้อมถึงความสูงที่มับคงไต่คสอทไป

ศาสนิกชน



(นายปานเฮีย สิงห์สีอเทพ)

นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา-ผู้นำศาสนิกชน

หมายเหตุ คณะกรรมการองสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ตามตราสารองสมาคมฯ ระหว่างทำรงทำแต่ง ไม่ไต่เกี่ยวข้องกน แอลกอฮอล์ก่อย่างไต่